



บันทึกข้อความ

มค 1889

ส่วนราชการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวิชาการและประเมินบุคคล โทร. ๒๘๐๒, ๒๘๐๔

ที่ สบค ๑๖๑๙๓

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

กม 07064/4ก.ย.๖๖

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายมนตรี สมกุล) ๐๑/1999

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม และสถาบัน

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ขอส่งประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ดังรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดได้ทราบทั่วกัน และสามารถเข้าดู
รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://hr.rid.go.th> หัวข้อ “คำสั่ง/ประกาศ”

(นางสาวพรเพ็ญ ไชยสุภา)

ผวป.บค. ปฏิบัติราชการแทน ผส.บค.

เรียน ผอ.ส่วน ผอช.ภาค ทน.๑-๙ บอ. และหัวหน้าฝ่ายในส่วนบริหารทั่วไป

เพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบทั่วกัน

(นางสาวประทุมทิพย์ สุณาวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ.

- ๔ ก.ย. ๒๕๖๖



ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ มอบให้ผู้มีอำนาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ไว้แล้ว นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการประเมินบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล
ชื่อผลงาน ค่าโครงการผลงาน สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ และรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน รวมทั้ง
ข้อเสนอแนวคิดที่จะเสนอขอประเมิน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลจะต้อง
ส่งผลงานเพื่อประเมินภายใน ๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ และหากผู้ใดเห็นว่าชื่อผลงาน พร้อมทั้งค่าโครง
ผลงาน และสัดส่วนของผลงานดังกล่าวไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเป็นกรณีการอ้าง และคัดลอกผลงาน
ของผู้อื่น สามารถหักท้วงตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประพิศ จันทร์มา)

อธิบดีกรมชลประทาน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

(แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

ลำดับที่	หน่วยงาน ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ครองอยู่	ผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน	สัดส่วนผลงาน	หมายเหตุ
๑	สำนักงานชลประทานที่ ๑๐ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ฝ่ายปรับปรุงบำรุงรักษา นายมนตรี สมกุล	วิศวกรชลประทาน ปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ ๓๖๔๙)	๑. การศึกษาโครงการเบื้องต้นโครงการสถานีสูบน้ำ ปากคลองส่งน้ำ ๒๓ ขวา ตำบลสร้างโคก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ๒. การศึกษาโครงการเบื้องต้นโครงการประตูระบายน้ำ กลางคลองระบายนี้อยู่ในพระราช ๑ กม.๑๕+๗๐๐ ตำบลท้ายตลาด อำเภอมือง จังหวัดลพบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๕)	๑. นางสาวศิริรัฐมี รัตนเนนย์ ๒. นายมนตรี สมกุล ๑. นางสาวศิริรัฐมี รัตนเนนย์	- ทำหน้าที่ ให้คำปรึกษาแนะนำ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ร่วมตรวจสอบพื้นที่และข้อเท็จจริงในสนาม ร่วมวางแผนและวิเคราะห์ ให้คำปรึกษาดำเนินการตามรูปแบบโครงการ และแนะนำการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการคำนวณด้านวิศวกรรม สัดส่วนผลงานร้อยละ ๒๐ - ทำหน้าที่ ศึกษารายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ และพิจารณาเลือกที่ตั้งทางโครงการ คำนวณวิเคราะห์ข้อมูล ด้านวิศวกรรมของโครงการ กำหนดลักษณะโครงการเบื้องต้น คำนวณความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ สรุปและจัดทำรายงานการศึกษา โครงการเบื้องต้น สัดส่วนผลงานร้อยละ ๘๐ - ทำหน้าที่ ให้คำปรึกษาแนะนำ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ร่วมวางแผนและวิเคราะห์ ให้คำปรึกษา ดำเนินการตามรูปแบบโครงการ และแนะนำการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการ คำนวณด้านวิศวกรรม สัดส่วนผลงานร้อยละ ๒๐	

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
(แบบทำยประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	หน่วยงาน ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ครองอยู่	ผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน	สัดส่วนผลงาน	หมายเหตุ
			<p>๓. การศึกษาโครงการเบื้องต้นโครงการปรับปรุงคลองระบาย ๔ ซ้าย กม.๑๓+๔๕๐ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดพิจิตร (พ.ศ. ๒๕๖๔)</p> <p>ข้อเสนอแนวคิด</p> <p>- การใช้ระบบแผนtheonเพื่อจัดการฐานข้อมูลอาคารชลประทานในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ ๑๐</p>	<p>๒. นายมนตรี สมกุล</p> <p>๑. นางสาวที่รัญศรีมีรัตน์เนย์</p> <p>๒. นายมนตรี สมกุล</p>	<p>- ทำหน้าที่ ศึกษารายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ และพิจารณาเลือกที่ตั้งงานโครงการ จำนวนวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิศวกรรมของโครงการ กำหนดลักษณะโครงการเบื้องต้น กำหนดความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ สรุปและจัดทำรายงานการศึกษาโครงการเบื้องต้น</p> <p>สัดส่วนผลงานร้อยละ ๘๐</p> <p>- ทำหน้าที่ ใ้คำปรึกษาแนะนำ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ร่วมวางแผนและวิเคราะห์ ให้คำปรึกษาด้านกำหนดรูปแบบโครงการและแนะนำการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการคำนวณด้านวิศวกรรม</p> <p>สัดส่วนผลงานร้อยละ ๒๐</p> <p>- ทำหน้าที่ ศึกษารายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ และพิจารณาเลือกที่ตั้งงานโครงการ จำนวนวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิศวกรรมของโครงการ กำหนดลักษณะโครงการเบื้องต้น กำหนดความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ สรุปและจัดทำรายงานการศึกษาโครงการเบื้องต้น</p> <p>สัดส่วนผลงานร้อยละ ๘๐</p>	  